

Số: /SNGV-LTLSBC

Quảng Ngãi, ngày tháng 7 năm 2021

V/v đề nghị bảo hộ, đưa công dân
Quảng Ngãi ở Myanmar
về nước

Kính gửi: Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao.

Tiếp theo Công văn số 278/NgV-LTLSBC ngày 23/4/2021 của Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi về việc đề nghị giải quyết Đơn thư của bà Ngô Thị Thùy Trang, thường trú tại thị Trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, ngày 13/7/2021, gia đình của bà Ngô Thị Thùy Trang tiếp tục đến Sở Ngoại vụ trình bày nguyện vọng mong được các cơ quan chức năng trong và ngoài nước quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ các thủ tục sớm đưa bà Trang về nước.

Theo trình bày của gia đình bà Trang, hiện bà Trang đang sinh sống và làm việc tại Yangon (Myanmar). Do tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và chính biến đang xảy ra tại đây nên bà Trang đang gặp rất nhiều khó khăn về chi phí sinh hoạt cũng như việc làm. Bà Trang đã trình bày nguyện vọng của mình lên Đại Sứ quán Việt Nam tại Myanmar và làm theo hướng dẫn quy trình đăng ký bảo hộ công dân của Đại sứ quán nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thông báo về chuyến bay cũng như làm các thủ tục cần thiết để về nước.

Được biết, Đại Sứ quán Việt Nam tại Myanmar đang sắp xếp và hỗ trợ các thủ tục đưa công dân bị mắc kẹt tại Myanmar về nước trên chuyến bay vào ngày 23/7/2021, cá nhân bà Trang và gia đình mong muốn được Quý cơ quan trong và ngoài nước giúp đỡ, thu xếp tạo điều kiện để bà Trang được về nước trong đợt này.

Thông tin cá nhân bà Trang như sau:

Họ và tên: Ngô Thị Thùy Trang

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1990

Số hộ chiếu: C4917037, cấp ngày 17/04/2018

Điện thoại tại Myanmar: 0926.128.3163

Email: T.NGO@bouygues- construction.com

Địa chỉ tại Myanmar: 11-Room A, Stadium View Condo, Corner of Bo Min Yang Street and Lower Mandalay Street, Yangon, Township.

Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi xin báo cáo và kính đề nghị Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ để bà Trang được về nước trong đợt này.

Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi rất mong nhận được sự quan tâm của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và xin chân thành cảm ơn Quý cơ quan đã hỗ trợ đưa công dân

Quảng Ngãi về nước trong thời gian qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Quý cơ quan trong thời gian tới./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- SNgV: GD, PGD;
- Lưu: VT, LTLSBC.

Nguyễn Viết Vy